

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว๓๗/๒๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๑ ชุด
๒. คู่มือการกรอกข้อมูล จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีกำหนดจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๗ ที่มีความต้องการ มีความจำเป็นและขาดแคลนระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการแจ้งโรงเรียนในสังกัดสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวทางการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการขอตั้งงบประมาณโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้กับโรงเรียนที่มีความจำเป็นและขาดแคลนระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โดยกรอกข้อมูลความต้องการผ่านทางเว็บไซต์ <https://cns.obec.go.th> และให้สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษารับรองข้อมูลพร้อมจัดเรียงลำดับตามความจำเป็นและความขาดแคลนของโรงเรียน หากเลยกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดกรองข้อมูลโรงเรียนที่เคยได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๗ โดยนำออกจากระบบบันทึกข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๐๖



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

“เรียนดี มีความสุข”